

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚC LỢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 840/UBND-HĐTĐKT

V/v xác nhận thành tích và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú đối với gương ĐHTT, NTVT được phát hiện trong cuộc thi.

Phúc Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Long Biên.

Thực hiện công văn số 289/BTD-NV2 ngày 31/8/2017 của Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội về việc xác nhận thành tích và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tại nơi cư trú đối với gương ĐHTT, NTVT được phát hiện trong cuộc thi,

UBND phường Phúc Lợi xác nhận thành tích và việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với bà Kiều Thị Huệ hiện đang sinh sống tại Tổ dân phố số 5, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội như sau:

Trong quá trình sinh sống ở địa phương bà Kiều Thị Huệ luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương, các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn. Nhiều năm liền gia đình bà đều đạt gia đình văn hóa, được UBND quận tặng giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình có thành tích trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn quận.

Về thành tích: là người đã mày mò nghiên cứu trong việc trồng giống ổi Dài Loan, vận động các hộ dân sản xuất tham gia hợp tác xã quả an toàn và xây dựng nên thương hiệu Ổi Phúc Lợi theo tiêu chuẩn VietGap, được Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cấp giấy chứng nhận. Sản phẩm đã được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận, là sản phẩm tiêu biểu của quận Long Biên và được tiêu thụ tại các cửa hàng hoa quả sạch. Hàng năm cho thu nhập khoảng 02 tỷ đồng, góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho 05 lao động trên địa bàn phường và 15 lao động ở địa phương khác.

UBND phường Phúc Lợi báo cáo Ban thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét khen thưởng đối với cá nhân bà Kiều Thị Huệ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐTĐKT
Phạm Hoài Nam**